



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
30 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 30 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,389 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,600,787 ราย เสียชีวิต 87 ราย เสียชีวิตสะสม 25,045 ราย รักษาหายเพิ่ม 26,084 ราย รักษาหายสะสม 3,331,370 ราย ยังรักษาอยู่ 244,372 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 484,868,606 (+1,459,032) ราย เสียชีวิต 6,155,768 (+3,955) ราย รักษาหาย 418,925,787 (+1,147,783) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหรัฐฯ ลดค่าเตือนเดินทางไปอินเดียหลังความเสี่ยงจากโควิดลด ขณะที่สื่อคาดการณ์การแจกจ่ายวัคซีนโควิดเข็ม 4 ล่าช้า เพราะขาดงบประมาณจากรัฐบาลกลาง **อิสราเอล** นายกา ติดโควิด 19 **อังกฤษ** เปิดผลการศึกษารักษาโควิดไฟเซอร์ **จีน** ชาวเซี่ยงไฮ้แห่ซื้อของกักตุนระหว่างล็อกดาวน์ **ลาว** เตรียมฉีดวัคซีนโดส 4 เริ่ม เม.ย. นี้

ประเด็นสำคัญ

1.สถานการณ์โควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา)

-ศบค.รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด 19 ประจำวันของไทย แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้น ครองเตียงผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. 216 ราย นครราชสีมา 101 ราย สมุทรปราการ 82 ราย บุรีรัมย์ 62 ราย นครศรีธรรมราช 59 ราย สงขลา 59 ราย กาญจนบุรี 56 ราย นนทบุรี 53 ราย สุราษฎร์ธานี 47 ราย และชลบุรี 44 ราย ส่วน 10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ระยอง ราย บุรีรัมย์ สงขลา และนครปฐม

2.การบริหารจัดการเวชภัณฑ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก., mco, sondhitalk, tnthailand, nationtv, one31, innnews, workpointtoday, bangkokbiznews,)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.ยังมียาฟาวิพิราเวียร์สำรองในคลัง 25 ล้านเม็ด โดย อภ.จะนำเข้ามาเติมในสต็อกอย่างน้อย 10-15 ล้านเม็ด/สัปดาห์ ซึ่งจะเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีระบบการจ่ายยาแบบ vmi คีย์ข้อมูลจำนวนยาที่คนไข้ได้รับเพื่อเช็คสต็อกยาคงเหลือ ภาพรวมในจังหวัดไม่ขาด แต่การมี “เจอ แจก จบ” ทำให้ยาถูกกระจายไปอยู่ในรพ.สต.จึงอาจถึงตัว ย้ำทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาเป็นสารเคมียังมีความเสี่ยงต่อดับและไต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.,)

-ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ อภ. เปิดเผยว่า อภ.ผลิตทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่องตามที่ สธ.แจ้งแผนให้จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ 110 ล้านเม็ด เมื่อปลาย ก.พ. 2565 นั้น อภ.จัดส่งแล้ว 80 ล้านเม็ด และกำลังทยอยส่งมอบจนครบ 110 ล้านเม็ดภายในเม.ย. 65 และช่วงปลายมี.ค. 65 สธ. แจ้งแผนความต้องการยาฟาวิพิราเวียร์, โมลนูพิราเวียร์ เพิ่มอีก 75 ล้านเม็ด คาดว่าส่งได้กลางเดือนเม.ย. 65 จำนวน 30 ล้านเม็ด และปลาย เม.ย. 65 อีก 20 ล้านเม็ด และทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, sondhitalk, posttoday, infoquest,)

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สำหรับแนวทางเวชปฏิบัติฯ บุคลากรทางการแพทย์นั้นฉบับล่าสุดได้ปรับปรุงแนวทางดังนี้ 1.กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือสบายดี รักษาแบบผู้ป่วยนอก หรือ HI จะไม่ให้ยาต้านไวรัสเนื่องจากส่วนมากหายได้เอง อาจให้ยาฟ้าทะลายโจรตามดุลยพินิจของแพทย์ ที่สำคัญ ไม่ให้ยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาต้านไวรัส เนื่องจากอาจมีผลข้างเคียงจากยา 2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/ โรคร่วมสำคัญและภาพถ่ายรังสีปอดปกติ อาจพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยเริ่มให้ยาเร็วที่สุด คือ ไม่เกิน 5 วัน ยามีทั้งข้อดีข้อเสีย จึงจำเป็นต้องให้ยากับคนที่จำเป็นต้องรับยาจริง ๆ โดยผลกระทบจากการใช้ยา ในหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะไตรมาสแรกจะมีผลกระทบกับพัฒนาการทารกในครรภ์ได้ กลุ่มมีปัญหาโรคตับ โรคไต เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร และยาฟาวิพิราเวียร์ ทำให้กรดยูริกสูงขึ้นด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews,)

-นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่มีความเข้าใจในเรื่องการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์มากขึ้น โดยที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่เคยใช้มากถึง 220,000 เม็ด/วัน ปัจจุบันใช้ลดลงเหลือ 80,000 เม็ด/วัน ลดลงกว่า

ร้อยละ 3 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายไว้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เพจชมรมแพทย์ชนบท)

-เพจชมรมแพทย์ชนบทระบุว่า ออก.ออกมาแถลง ว่า มีส่งมอบยาครบตามจำนวนที่สธ.สั่งซื้อมา ภาพรวม สธ.แจ้งว่ายาไม่ขาด มีพอ มีในสต็อก 22.8 ล้านเม็ด มีการใช้ฟาวิอยู่วันละ 2 ล้านเม็ดหรือเท่ากับ 40,000 คน/วัน โดย ออก. ไม่ได้แถลงว่า ส่งมอบยาได้เฉลี่ยเท่ากับวันละกี่เม็ด ซึ่งรพ.ต่างๆ จะจ่ายยาเฉพาะในกลุ่ม 608 โดยรวมจะมีราว 20-25% ของผู้ติดเชื้อที่ควรต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ตามเกณฑ์ ดังนั้นหากมียาเข้าระบบวันละ 1 ล้านเม็ด จะดูแลผู้ป่วยได้ 20,000 คน เรามี 1,000 รพ.รัฐ แปลว่าในแต่ละวันเฉลี่ยจะมียาฟาวิสำหรับผู้ป่วย 20 คนต่อรพ.ซึ่งน้อยมาก หากมียาเข้าระบบ 2 ล้านเม็ดและสม่ำเสมอจริงเฉลี่ยแต่ละรพ.รัฐก็จะมียาใช้ 40 ราย/วัน ไม่ได้มากมายอะไรกับภาระระดับที่หนักหน่วงในขณะนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มแพทย์ชนบทระบุยาฟาวิพิราเวียร์ขาดแคลนว่า มีรายงานผ่าน ศปก.ศบค. ทุกวัน โดยยาฟาวิ มีทั้งผลิตในประเทศ และนำเข้า และยังไม่มีโมลนูพิราเวียร์และแพคโลวิกเข้ามาเสริมตอนนี้ เป็นเชื่อที่ไม่มีมีความรุนแรง ทางคณะแพทย์และกรรมการด้านวิชาการจะออกแบบรูปแบบของการจ่ายยา ถ้ายังใช้ฟาวิวันละกว่า 2 ล้านเม็ดก็อาจจะไม่ถูกต้อง แพทย์จึงต้องมีการปรับการบริหารจัดการยา ถ้ายาขาดแพทย์ต้องรู้ก่อน และบอกรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐบาลทำการจัดซื้อจัดหา การที่มีกลุ่มอื่นที่ตั้งข้อสงสัยมาเป็นเรื่องปกติ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็จะมีปัญหาอะไร ขอให้เชื่อข้อมูลของ สธ. ปลัด สธ. ทราบข้อมูลทุกวัน ยืนยันไม่มีปิดประชาชน

3. การจัดสรร ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. และโฆษก สปสช. กล่าวว่า ตามที่มติบอร์ด สปสช. ระบุให้เป็นการดูแลเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 จึงขอความร่วมมือในการรับชุดตรวจ ATK เป็นกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องมารับชุดตรวจ ATK เก็บไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องใช้ ATK ยืนยันมีเพียงพอ โดยสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี คนละ 2 ชุด/ครั้ง ขออย่าให้นำชุดตรวจ ATK มาตรวจหาเชื้อทันที และบันทึกผลการตรวจในระบบ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ครั้งต่อไปได้ กรณีที่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 ซ้ำ สามารถขอรับเพิ่มเติมได้ โดยเว้นช่วงระยะเวลาห่างกัน 10 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์,)

-นพ.ขจร วินัยพานิช นพ.สสจ.แพร่ โพสต์เตือนว่า พบการจำหน่ายชุดตรวจโควิด ATK ที่ส่งสัยว่ายังไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. แจ้งเตือนผู้บริโภคตรวจสอบก่อนเลือกซื้อชุดตรวจโควิด ATK โดยสังเกตเลขที่ใบรับรอง เช่น T 6400XXX ฉลากต้องแสดงเป็นภาษาไทย พร้อมข้อความ "บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้" เพื่อให้ได้ชุดตรวจที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการคัดกรองโรค

4. มาตรการควบคุมช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews, thaigov,)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ย้ำ ประชาชนทุกคนต้องทำ UP ตลอดเวลา ถึงแม้จะติดเชื้อและรักษาหายแล้ว และขอเร่งรัดประชาชนทุกคนให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการนำเชื้อกลับไปติดครอบครัว ผู้สูงอายุ เนื่องจาก สธ.ยืนยันการรับวัคซีนเพียง 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อของสายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้ แต่ป้องกันการเสียชีวิตได้สูง ขณะที่การฉีดเข็ม 3 ป้องกันติดเชื้อ 45-68% ป้องกันเสียชีวิตสูง 98% ส่วนเข็ม 4 ป้องกันติดเชื้อสูง 82% ยังไม่พบการเสียชีวิต ทั้งนี้ รัฐบาลจะเร่งจัดบริการฉีดเข็มกระตุ้นผู้สูงอายุให้ได้ 70% ก่อนเทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า)

-ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ได้หารือมาตรการผ่อนปรนช่วงสงกรานต์ในกรุงเทพฯ โดยจะกำหนดมาตรการตามข้อกำหนด ศบค. พื้นที่จัดงานสงกรานต์อนุญาตให้เล่นน้ำจัดกิจกรรมตามประเพณี แต่ต้องขออนุญาตก่อน โดย 1,000 คนขึ้นไปขออนุญาตสำนักอนามัย, ต่ำกว่า 1,000 คน ขออนุญาตสำนักงานเขต และต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะรอข้อกำหนดมาตรการ จากศบค.ที่ชัดเจน แล้วจะประชุมอีกครั้ง เพื่อออกคำสั่งกรุงเทพมหานครในวันที่ 31 มีนาคม ให้มีผลวันที่ 1 เมษายน

5. การติดเชื้อซ้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์nationtv.

- จากกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ระบุว่า ติดโควิดครั้งที่ 2 ในรอบ 1 เดือน ขณะที่อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในกรณีต่างสายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ติดซ้ำในเวลาสั้นๆ ยกเว้น ผู้มีปัญหาการสร้างภูมิต้านทานนั้น ด้านศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ได้โพสต์ว่า โอกาสติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ซ้ำ หลังจากติดเชื้อ BA.1 ภายใน 1 เดือน สามารถเกิดขึ้นได้ แต่พบไม่บ่อย เพียง 0.126% หรือ 1 ใน 1,000 โดยมีรายงานจากหลายประเทศในยุโรปว่า ไม่พบอาการรุนแรงในผู้ติดเชื้อซ้ำที่จำเป็นต้องเข้ารับรักษาตัวใน รพ. หรือเสียชีวิต สาเหตุที่ติดเชื้อซ้ำได้เพราะทั้ง BA.1 และ BA.2

ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่มีความเหมือนกันในระดับที่เนื่องจากพ่อแม่เดียวกัน บริเวณหนามบางส่วนจะมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (topnews,)

- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า การติดเชื้อซ้ำของโควิด 19 พบได้เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เมื่อเชื้อโควิด 19 มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มาตลอดและติดงายขึ้น โอกาสติดเชื้อซ้ำจึงมากขึ้นอีก การติดเชื้อโควิด 19 จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นระดับหนึ่งและเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงก็จะติดเชื้อซ้ำ ซึ่งอาการจะลดลงกว่าการติดเชื้อครั้งแรก การติดเชื้อครั้งที่ 3 และ 4 อาการจะยิ่งลดลง เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนทำให้มีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่ง เมื่อมีภูมิคุ้มกันขึ้นแล้วถึงแม้จะติดเชื้อ อาการก็จะน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันมาก่อน หรือไม่เคยฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์ไบโอเทค โพสต์ว่า BA.2 หลบภูมิคุ้มกันได้ดีคืออาการกลายพันธุ์นอกโปรตีนหนามสไปค์ ในสก็อตแลนด์เรียกสายพันธุ์นี้ว่า “BA.2.8” โดย BA.2.8 ดูเหมือนจะแพร่กระจายเร็วกว่า BA.2 ประมาณ 34% และเร็วกว่า BA.1.1 ถึง 110% ซึ่งความแตกต่างอยู่ที่การกลายพันธุ์ 2 ตำแหน่งบนโปรตีนเล็กๆที่ชื่อว่า ORF3a คือตำแหน่งที่ 9 (T9K) และ 31(A31T) ถ้า BA.2.8 แพร่กระจายได้ไวจริงในทุกที่ที่ไวรัสระบาด ไวรัสตัวนี้จะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น

6.ข้อมูลเท็จ! Swab ถึงเพดานจมูกทำเนื้อเยื่อพังผืดเสียหาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่องการ Swab ลึกถึงเพดานจมูกทำให้เนื้อเยื่อพังผืดที่ท่อหุ้ม Olfactory Nerve เสียหาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นข้อมูลเท็จ การสอดไม้เข้าไปในจมูกมีโอกาสขึ้นไปตำแหน่งของเส้นประสาทรับกลิ่นได้จริง แต่ไม่สร้างความเสียหายต่อเส้นประสาทมากอย่างที่กังวล และในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เส้นประสาทรับกลิ่นเสียหายจนสูญเสียการรับกลิ่น

7.การติดเชื้อและเสียชีวิตในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีเด็กที่เสียชีวิตเป็นกลุ่มที่มีร่างกายไม่แข็งแรง หรือมีภูมิคุ้มกันไม่ดี เมื่อเข้าถึงการรักษาล่าช้าอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ขณะนี้ยังไม่มียุติบัตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงไป ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19 การจะลดการเสียชีวิตในเด็กเล็กได้นั้น ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองประเมินว่าลูกเรามีภาวะเสี่ยงหรือไม่ หากเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัว มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษา เพราะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอาการรุนแรงได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

- ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัตน์ นายแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน อาการทั่วไปไม่แตกต่างจากสายพันธุ์เดิม แต่ความรุนแรงลดลง แพร่เชื้อง่ายขึ้น หากเด็กติดเชื้อต้องแยกตัวออกจากผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง อาการในเด็กที่ติดเชื้อเบื้องต้นคล้ายไข้หวัด เช่น ไข้สูง 38-39 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะและกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ บางรายมีอาเจียน คลื่นไส้ ให้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิดให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากพบว่าติดเชื้อก็สามารถรักษา 7-14 วัน ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อก็จะเหมือนการรับวัคซีนตามธรรมชาติ 1 เข็ม ดังนั้น การฉีดเข็ม 2 ที่เป็นเข็มต่อเนื่อง ก็ขอให้ฉีดหลังหายติดเชื้อแล้ว 3 เดือน ขณะที่ภาวะลองโควิด 19 (Long COVID) ในเด็ก พบได้ร้อยละ 25-45 ซึ่งระบบที่พบ ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น โดยหลัง 2-6 สัปดาห์ที่หายจากโควิดแล้วหากมีอาการ เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ขาบวม มีการอักเสบทั่วร่างกาย ให้รีบมาพบแพทย์

8.ไวรัสรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-กรณีหญิงสาววัย 29 ปี ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เอาคลิปภาพของ รพ.สนามโพสต์ผ่าน TikTok ระบายถึงความลำบากตั้งแต่เข้าไปอยู่ รพ.สนามวันแรก โดยได้ถ่ายคลิปภาพ พร้อมบรรยายตั้งแต่ห้องน้ำที่สกปรก อาหารไม่เพียงพอ น้ำดื่มไม่เพียงพอ รวมถึงของฝากที่ญาติฝากมาให้ไม่ได้รับ และการจ่ายยาไม่คำนึงถึงสภาพของผู้ป่วย ทั้งที่ย้ำกับหมอว่า ตั้งห้องแต่ยังจ่ายยาฟ้าทะลายโจรมาให้ นั่น โดยขณะนี้ได้กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้ว หลังจากร้องขอให้ อสม.ในพื้นที่เจรจาให้ สาเหตุที่ถ่ายคลิป เพราะรับไม่ได้กับสภาพที่เป็นอยู่ ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถ้าเป็นไปได้ให้ยุบรพ.สนามแห่งนี้ แล้วให้ผู้ติดเชื้อรักษาตัวเองที่บ้าน

9.สสจ.แจกทำHIเรียกเก็บเงิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ. มหาสารคาม ชี้แจงกรณี รพ.วาปีปทุม ได้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล กับผู้ป่วยโรค

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โควิด 19 ที่รักษาตัวหายแล้ว และได้ขอใบรับรองไปเบิกกับต้นสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ว่า ผู้ร้องมีสมาชิกในครอบครัว ติดเชื้อรวม 4 คน มีค่าใช้จ่ายคนละ 10,059 บาท รวมเป็นเงิน 40,236 บาท โดย รพ.วาปีปทุม ชี้แจงว่า คือ 1. การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและออกใบเสร็จรับเงิน ที่เป็นกรณีเบิกได้ อยู่ 2 รายการ เป็นการให้บริการวันละ 1,000 บาท 10 วัน คือ 10,000 บาท ค่ายา 59 บาท ทั้งหมดนี้เป็นการลงรายละเอียดในหัวข้อที่กำหนดจากส่วนกลาง รพ.ไม่ได้เรียกเก็บเงินค่าห้องและค่าอาหารแต่อย่างใด แต่ไม่ได้มีการชี้แจงให้ผู้ป่วยทราบ 2.กรณีผู้ป่วยอ้างว่าไม่ได้รับการดูแลรักษา ตลอดระยะเวลาการรักษา 10 วัน เจ้าหน้าที่ได้มีการแจกปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจน และติดตามอาการผู้ป่วยตลอด 10 วัน เพื่อรับทราบอาการของผู้ป่วย โดยการติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งมีเอกสารแนบมาในรายงาน แสดงว่ามีการให้บริการผู้ป่วย มีขั้นตอน การติดตามผู้ป่วย มีการสื่อสารเป็นเอกสารสอดคล้องกับการรักษาแบบ HI และ 3.รพ.ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) - รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออก "คู่มือการดูแลสุขภาพจิต ฉบับประชาชน" เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินความเครียดของครอบครัวได้เบื้องต้น ภายในคำถาม 10 ข้อ เพื่อจำแนกระดับความเครียด 3 กลุ่มสี ให้ได้รับการดูแลตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม 1765 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อนำมาปรับใช้ดูแล ด้านสุขภาพจิตเด็ก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องช่วยกันดูแลให้ดีที่สุด</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เทคโนโลยีดิจิทัลดูแลสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ - นายอนุนิชา ขาญวิฑูร รองนายกรัฐมนตรีนโยบาย และรพ.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการจัดทำระบบนำร่องเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ" กับ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), บ.บิทคับเว็ลด์เทคโนโลยี จำกัด และ บ.บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อร่วมกันศึกษา ทดสอบ และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบูรณาการ ด้านบริการสาธารณสุขและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาชน</p>	
<p>Line Thailand Awards 2021 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, workpointtoday, thailandplus, thansettakij, nationtv, beartai, thaigov) - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. รับมอบรางวัล Line Thailand Awards 2021 “Best Govtech for Thais” จากบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด โดย สธ. เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัล จากผลงาน Line Official Account “หมอพร้อม” ที่สร้างการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้กับคนไทยทั่วประเทศ มีผู้ใช้งานรวมกว่า 14.5 ล้านคน</p>	-
<p>ความร่วมมือคดีอาญา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก เว็บไซต์ ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือเพื่อการอำนวยความสะดวกในคดีอาญา" ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด ก.ยุติธรรม ก.มหาดไทย สธ. และสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริงการสืบสวนสอบสวนใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกันทุกระดับ</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.วิฑูร สุขภูษิตกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยผลตรวจวิเคราะห์จากที่ปรากฏเป็นข่าวการเรียกคืนอาหารทารกที่ผลิตจาก Abbott Nutrition - Sturgis, Sturgis, Michigan, United States of America ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกที่แพ้โปรตีนนมวัวหรือมีภาวะโคลิคเนื่องจากไวต่อการแพ้โปรตีนนมวัว เครื่องหมายการค้า ซิมิแลค อลิเมนทัม เอไอ.คิว พลัส (อาหารทางการแพทย์) ไม่พบ Cronobacter Sakazakii และ Salmonella จึงขอแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเพื่อคลายความกังวล</p>	
<p>กลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการทำ IF สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thailandplus, thaipbs, tnn) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยจากกระแสข่าวของเด็กหญิงวัย 14 ปี ทำ 'IF' โดยกินอาหารเพียง 1 ชั่วโมง ส่วนอีก 23 ชั่วโมง จะงดกินอาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เตือนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หญิงท้อง หญิงให้นมบุตร ผู้มีปัญหาลดน้ำหนัก หลีกเลี่ยงการควบคุมน้ำหนัก หรือลดน้ำหนักด้วยการทำ IF แนะนำปรับพฤติกรรม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สุขภาพโดยกินอาหารลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ออกกำลังกายเป็นประจำ ดื่มน้ำเปล่าและนอนหลับให้เพียงพอ	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., thailandplus)</p> <p>- จากกรณีที่มีการโพสต์บทความในสังคมออนไลน์โดยระบุว่า วิตามินบี อาหารเสริมที่ช่วยลดการเกิดภาวะไหลตาย ทางสถาบันโรคทรวงอก ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและชี้แจงว่าวิตามินบีไม่ได้ช่วยลดภาวะโรคไหลตาย โรคไหลตายเป็นโรคทางพันธุกรรมที่โครงสร้างหัวใจปกติ การรักษาที่สำคัญ คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p>	
<p>กัญชง-กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- บ.จีนิโอมีกซ์ โกลบอล เปิดตัว 'ศูนย์วิจัยนวัตกรรมกัญชงระดับโลก' ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นแห่งแรกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หลังประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 3 ศูนย์วิจัยในอเมริกา หวังขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระดมนักวิจัยชั้นนำของโลกร่วมปั้นผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชาไทยก้าวขึ้นสู่การ เป็น HUB กัญชง กัญชาแห่งเอเชียให้ได้</p>	-
<p>Medical Hub</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริม Wellness Hub ประเทศไทย ระยะที่ 2 ระหว่าง ม.ขอนแก่น และเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 17 องค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาและส่งเสริม Wellness Hub ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) กำหนดร่วมมือต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ 17 มี.ค.65-17 มี.ค.70</p>	-